

คุณดวงออนไลน์ (16 ส.ค.2556)

โดย ชรรมาธิปติ

ทราบหรือไม่ว่า เวลาของประเทศไทยเป็นเวลาของจังหวัดใด

สวัสดิ์ครับ แฟนๆคอลัมน์ คุณดวงออนไลน์

ก่อนที่จะทำนายดวงชะตา ผมขอเรียนท่านที่ส่งอีเมลล์มาให้ผมดูดวง แต่ไม่ได้บอกจังหวัดที่เกิดมาให้ ซึ่งทำให้ผมไม่สามารถจะผูกดวงได้ จึงขอโอกาสนี้ชี้แจงว่าทำไมจังหวัดที่เกิดจึงมีความสำคัญ และเพื่อให้ความรู้ทางโหราศาสตร์แก่ท่านผู้อ่านไปด้วยในตัว

ทราบมั๊ยครับว่า เวลาของประเทศไทยที่เราใช้กันอยู่นี้ เป็นเวลาของจังหวัดใด คำตอบก็คือ จังหวัดอุบลราชธานีครับ

แล้วทราบมั๊ยครับว่า เวลาของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เวลาเดียวกันกับของอุบลราชธานี

หากดูในแผนที่จะเห็นว่า อุบลราชธานี อยู่ล้าหน้ากรุงเทพฯไปทางตะวันออก โดยตั้งอยู่ที่เส้นแวง หรือ เส้นแวงตั้งแบ่งเวลา ที่ 104.83 องศาตะวันออก

ในขณะที่กรุงเทพฯ อยู่ที่เส้นแวง 100.517 องศาตะวันออก ห่างจากอุบลราชธานีถึง 4.327 องศา

ทุกๆระยะห่าง 1 องศาของเส้นแวง คือ เวลา 4 นาที จึงทำให้ เวลาของกรุงเทพฯช้ากว่า เวลาของอุบลราชธานี 18 นาที

หมายความว่า ที่สถานีวิทย์แห่งประเทศไทยประกาศทุกเช้าว่า พระอาทิตย์ขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 06.00 น. นั้น เวลาจริงๆของกรุงเทพฯในขณะนั้นคือ 05.42 น. ครับ

ด้วยเหตุนี้ จึงขอความกรุณาช่วยแจ้งจังหวัดที่เกิดมาด้วย เพื่อความแม่นยำ ในการพยากรณ์

คุณดวงออนไลน์ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามแฝงว่า “อิงอร” ครับ

เจ้าชะตาเป็นเพศหญิง เกิดวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2508 เวลา 09.15 น จ. สงขลา

จุดเด่นของดวงชะตาก็คือ ดาวศุกร์(๖)ที่เพ็ญมาก และเป็นเกษตรด้วย อาทิตย์(๑)ร่วมพุธ(๘)ที่เป็นเกษตร ถือเป็นคู่วิชาการ ทำให้คุณอิงอรเป็นคนมีความรู้

นอกจากนี้ คุณอิงอรจัดว่าเป็นผู้หญิงเก่ง และ คือ แบบผู้หญิงทำงานที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง คุณจึงน่าจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร บัญชี หรือ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ ก็ได้

ถามว่า การงานในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

ในพื้นที่เดิมของคุณ เรื่องการงานของคุณก็ถือว่าไม่เสีย มีความมั่นคงพอสมควร ไม่มีอะไรที่น่าห่วง

ผมลองตรวจไปที่เดือนสิงหาคม 2559 คืออีก 3 ปีข้างหน้า ก็พบว่า น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการเงิน การริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ หรือ ลงทุนอะไรใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม ดาวทางด้านการเงินของคุณในช่วงนั้น ไม่สู้จะดีนัก และดวงชะตาไม่สนับสนุนในเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆเลย

จึงต้องขอเตือนว่า หากจะลงทุนอะไรใหม่ๆ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆ

ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรจะรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้

ถามว่า มีโอกาสจะเก็บเงินได้บ้างหรือไม่

พื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณอิงอรไม่เสีย แต่ดูเหมือนว่า คุณอิงอรจะต้องเหนื่อยสักหน่อยในการหาทรัพย์ และดูเหมือนว่าจะใช้เงินเก่งเสียด้วย

แล้วจะมีเงินเหลือเก็บบ้างหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า มี แต่ก็ต้องระวังในบางช่วงชีวิตที่มีดาวทำร้ายภพวินาสน์ของคุณ ตอนนั้นแหละครับที่การเงินอาจจะมีการไหลออก เช่น ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา

โอกาสที่คุณจะต้องใช้จ่ายแบบสิ้นเปลือง หรือ เสียเงินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีอยู่

ดังนั้น ข้อแนะนำแบบกำปั้นทุบดินก็คือ ในยามที่มีรายได้ดีๆ ก็ควรจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้เป็นพิเศษ โดยต้องตระหนักแก่ใจตนเองว่า ดวงชะตาของเราอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิดได้

หากไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม ถึงตอนสูญเสียเราจะตั้งตัวไม่ทันครับ

ถามถึงเรื่องสุขภาพ ผมคิดว่าคุณอิงอร ควรจะระวังในเรื่องสุขภาพระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2561

ก่อนหน้านั้นก็ควรดูแลตัวเองด้วยการตรวจร่างกายเป็นประจำตามที่คุณหมอกำหนด ที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือ เรื่อง มดลูก รังไข่ และ อวัยวะขับถ่าย ที่อาจจะมีปัญหาได้

ขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่งวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด และ เพศ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องการให้พยากรณ์ไม่เกิน 3 ข้อ ส่งด้วยอีเมล มาที่ thammathipti@gmail.com ผมจะนำมาตอบให้ที่นี่ครับ

ปิดท้าย ผมขอขอบคุณคุณอิงอร ช่วยทำบุญต่อบาตรให้สักครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ “ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่าน” ขอบคุณมากครับ

พบก้นใหม่สัปดาห์หน้าครับ

